

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BẢO LINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN
V/v tăng cường công tác phòng, chống
đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi

Bảo Linh, ngày tháng 01 năm 2024

Kính gửi: 05 Ông trưởng xóm.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 22/01/2024 đã xảy ra rét đậm, rét hại trên địa bàn huyện, nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sản xuất chăn nuôi.

Thực hiện Công văn số 431/UBND – TTDVNN ngày 24 tháng 1 năm 2024 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Định Hóa về việc tăng cường công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi.

Để chủ động trong công tác phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các Ông trưởng xóm triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, không chủ quan, bị động trong việc phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản.

2. Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động nguồn thức ăn, đảm bảo cung cấp thức ăn tại chuồng không để gia súc bị đói, khát; nhiệt độ quá lạnh sẽ làm giảm sức đề kháng của vật nuôi nhất là đối với gia súc già yếu, gia súc non; không chăn thả, không cho trâu, bò làm việc khi xảy ra rét đậm, rét hại (khi nhiệt độ xuống ≤ 12 độ C); áp dụng chế độ chăn thả muộn, về sớm; giữ khô nền chuồng, che chắn gió lùa, làm áo khoác giữ kín, giữ ấm, tạo nguồn nhiệt (đốt trấu, củi...) sưởi ấm cho gia súc; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại; thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ đàn vật nuôi để phòng dịch bệnh xảy ra; khi phát hiện gia súc bị bệnh phải có biện pháp can thiệp kịp thời; chuẩn bị tốt nhân lực, vật tư, vắc xin cho đợt tiêm phòng gia súc trong vụ Đông Xuân.

3. Đối với thủy sản, trong thời gian giá rét, tuyệt đối không kéo lưới kiểm tra thủy sản nuôi, không thu hoạch theo cách đánh tủa thả bù để tránh xây xát và hạn chế các bệnh về thủy sản. Khuyến cáo các người nuôi áp dụng các biện pháp chống rét: Duy trì mực nước ao nuôi đảm bảo độ sâu từ 1,5 – 2,0 m có thể sâu hơn tùy điều kiện cho phép ổn định nhiệt độ nước. Thả sọt đan tre nứa, bên trong sọt có các búi rơm tạo giá thể để thủy sản trú ẩn tránh rét, sọt được đặt ở góc phía Bắc ao nuôi. Làm khung và che phủ bề mặt ao nuôi bằng nylon sáng

màu hoặc thả bè tây trên mặt ao từ 1/2 -2/3 diện tích mặt ao nuôi về phía Bắc để chắn gió, cách nhiệt không khí, tăng khả năng giữ nhiệt cho nước ao nuôi và khi có ánh nắng sẽ tăng khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời bổ sung nhiệt cho ao nuôi. Cho thủy sản ăn đầy đủ, sử dụng các loại thức ăn có chất lượng cao, khẩu phần ăn phù hợp, bổ sung vitamin C để tăng sức đề kháng. Khi nhiệt độ nước ao nuôi xuống dưới 15 độ C thì ngừng cho ăn, vào thời điểm nắng ấm trong ngày có thể cho ăn bằng thức ăn tinh, thức ăn chế biến, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh. Định kỳ sử dụng vôi bột với liều lượng 2-3 kg/100 m² (01 lần/tháng) bón xuống ao nuôi. Đối với nuôi cá lồng, cần di chuyển lồng bè đến nơi ít gió hoặc thả sâu lồng nuôi từ 1,8-2,0 m.

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các Ông trưởng xóm triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- 05 xóm
- Lưu: VT; NN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Đại